



คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ขาย ประจำปี ๒๕๖๖
(Vendor best of the year ๒๐๒๓)

ด้วยงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) มีความประสงค์จะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ขาย (Vendor best of the year ๒๐๒๓) ที่มีการบริการที่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมี เจตจำนงเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้ขายให้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สนับสนุนการทำงานของคณะฯ ในส่วนการบริการที่ส่งมอบวัสดุครบถ้วนตรงเวลาและวัสดุที่มีคุณภาพ ตามที่กำหนดนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องจึงขอยกเลิกคำสั่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ขาย ประจำปี ๒๕๖๖ และจึงได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ขายประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

	ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์	รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ	ที่ปรึกษา
	น.ส. สมพร โชติวิทยธารากร	ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ	ที่ปรึกษา
๑	รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ	ประธานกรรมการ
๒	ดร.พญ.นวลกันยา สติรพงษ์สุทธิ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ	รองประธานกรรมการ
๓	นางเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล	หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ	กรรมการ
๔	น.ส. กณิกนันต์ นรินทรกุล ณ อยุธยา	พยาบาล ผู้ตรวจการงานการพยาบาลผ่าตัด	กรรมการ
๕	น.ส. อัจฉรา จงเจริญกำโชค	พยาบาล หัวหน้างานการพยาบาลวิกฤต ๑	กรรมการ
๖	นางสุดคนึง รอดยัง	พยาบาล	กรรมการ
๗	นางนิตยา ปิ่นสุวรรณ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๘	น.ส. ศยามล เป็นสุขเหลือ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๙	นายสาธิต อุณหกะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๑๐	นายสุรศิษฐ์ บุญยะยุติ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๑	นายจเร ทั้งโต	หัวหน้างานบริหารพัสดุ	กรรมการและเลขานุการ
๑๒	นายกรฤทธิ บุตรดา	นักวิชาการพัสดุ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

/ ๑. ประชาสัมพันธ์ ...

๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศคณะฯ ในเรื่องนี้ให้ผู้ชายรับทราบ และจัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ชาย
๒. พิจารณาผู้ชายตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์)
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



ประกาศ ฝ่ายการพัสดุ (งานบริหารพัสดุ)
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ขาย ประจำปี ๒๕๖๖
(Vendor best of the year ๒๐๒๓)

ด้วยงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) มีความประสงค์จะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ขาย ที่มีการบริการที่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้ขายให้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการทำงานของคณะฯ ในส่วนการบริการที่ส่งมอบวัสดุครบถ้วนตรงเวลาและวัสดุมีคุณภาพ ตามที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพในทุกมิติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของคณะฯ และให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุพิจารณาคัดเลือกผู้ขายที่มีการบริการอย่างมีอาชีพและมีศักยภาพในการดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ผู้ขายให้ทรงไว้ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพต่อไป

ดังนั้นงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ จึงจัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ขายดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีการพิจารณา ดังนี้

- (๑) ผู้ขายผ่านการประเมินผู้ขายทุกครั้งในรอบ ๑ ปี โดยผู้ขายจะต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนนเป็นต้นไป
- (๒) ผู้ขายจะต้องไม่ถูกแจ้งการปรับ
- (๓) ผู้ขายจะต้องไม่ถูกหน่วยงานภายในคณะฯ ร้องเรียน ในเรื่องคุณภาพบริการ หรือเรื่องใดๆ
- (๔) มีคณะกรรมการพิจารณา ผู้ขายที่ผ่านตามข้อ (๑) - (๓) เพื่อคัดเลือกผู้ขายที่มีความเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน
- (๕) เกณฑ์การประเมินผู้ขาย คณะกรรมการจะใช้ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์)
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี